

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (6)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

วัน เดือน ปี 21 ก.ย. 2564 หน้า 7 เรื่อง เศรษฐกิจชีวภาพ

## ปั้นอีสานฮับศก.ชีวภาพ

นายคณูชา พิษยนันท์ เลขาธิการสภาผู้ประกอบกร และความก้าวหน้าของการก่อสร้างพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เปิดระบบคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและในภูมิภาคพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) หรือ เอ็นอีอีซี กำหนดพื้นที่พัฒนา 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย และขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาส และมีความท้าทายในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นตัวนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และข้าว คาดว่า จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้มากขึ้น

ทั้งนี้จากการพิจารณาพื้นที่ พบว่า มีศักยภาพในหลายด้านทั้งด้านภูมิศาสตร์สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ เช่น การเชื่อมต่อไปยังประเทศจีน, พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงการต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่พลังงานหมุนเวียน, ความพร้อมของภาคการศึกษาทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่ผู้ประกอบการ และความก้าวหน้าของการก่อสร้างระบบคมนาคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและในภูมิภาค

ส่วนการสนับสนุนในเรื่องของการลงทุนนั้น รัฐมีนโยบายให้สิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพในปัจจุบัน และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ในระยะต่อไปที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงกิจกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ และห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เอ็นอีอีซี จึงเป็นโอกาสของเกษตรกร เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมชีวภาพด้วย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ และหากสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเนื่องจากประชากรกว่า 21 ล้านคน หรือ 33% ของประชากรของประเทศอยู่ในภูมิภาคนี้ โดยภาครัฐจะต้องผลักดันเอ็นอีอีซี ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีกฎหมายพิเศษเหมือนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาอุปสรรคต่างๆ ลงได้.

# สศช.ดันระเบียบศก.อีสาน หนุนลงทุนไบโออีโคโนมี

“อิสระ” เสนอ  
ออก ก.ม.เหมือน “อีอีซี”

กรุงเทพธุรกิจ ● “สศช.” ดันระเบียบเศรษฐกิจอีสานยกระดับเศรษฐกิจ 4 จังหวัด ขอนแก่น อุดรฯ โคราชนองคาย ต่อยอดเศรษฐกิจชีวภาพเพิ่มรายได้ชุมชน “อิสระ” หนุนออกกฎหมายพิเศษเหมือนอีอีซี

นายธนุชา พิษยรักษ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.จัดสัมมนาเรื่อง “ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Northeastern Economic Corridor : NeEC-Bioeconomy : ศักยภาพโอกาสและความท้าทาย” โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่ถือว่ามีความสำคัญในภาพรวมต่อการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนการพัฒนานะเบียเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

สำหรับการพัฒนานะเบียเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ได้แก่ พื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุตรธานี ขอนแก่น และขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและโอกาสโดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นตัวนำที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ซึ่งมีศักยภาพหลายด้าน ได้แก่

1.ภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงประเทศอื่น เช่น การพัฒนาตามแนวระเบียบเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เชื่อมจีน

2.มีความหลากหลายทางชีวภาพที่นำมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่พลังงานหมุนเวียน

3.ความพร้อมของภาคการศึกษา ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ

4.ความก้าวหน้าของการก่อสร้างระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาค

ทั้งนี้ การสนับสนุนการลงทุนนั้นภาครัฐมีแนวโน้มนโยบายที่จะสนับสนุนโดยให้สิทธิประโยชน์ ที่ส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพในปัจจุบัน และแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ระยะต่อไปที่จะสนับสนุนการเชื่อมโยงคลัสเตอร์และห่วงโซ่มูลค่า ดังนั้น การพัฒนา NeEC-Bioeconomy จึงเป็นโอกาสของเกษตรกร เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่ Bioeconomy

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศและหากจะพัฒนาเศรษฐกิจได้ก็จะต้องส่งเสริมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเนื่องจากประชากรกว่า 21 ล้านคน

หรือ 33% ของประชากรของประเทศอยู่ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ มีเรื่องที่มาครรัฐจะต้องผลักดันเพื่อให้ NeEC เกิดขึ้น คือการลดปัญหาอุปสรรคการลงทุน ซึ่งหากจะผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษควรออกกฎหมายพิเศษเหมือนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งช่วยลดอุปสรรคได้มาก นอกจากนั้นภาครัฐควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง การลงทุนในระบบน้ำ เช่น โครงการโขง ชี มูล เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 8 ล้านไร่ เป็น 48 ล้านไร่ ซึ่งจะช่วยให้การเพาะปลูกในพื้นที่ได้ผลผลิตดีขึ้นระยะยาว

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า แนวความคิดที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจในอีสานให้เป็นเขตเศรษฐกิจชีวภาพถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นไปได้ ซึ่งในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาที่มีองค์ความรู้เช่น ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม ที่มีงานวิจัยและความรู้ในเรื่องเหล่านี้

แต่ความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอยู่ที่ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 3 ตัวหลัก ได้แก่ อ้อย มัน และข้าว ซึ่งผลผลิตต่ำลงทุกปี แล้วยังแล้วผลิตภาพของภาคเกษตรในแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ลดลงเหลือ 20% จากเดิมที่อยู่ 23% ดังนั้นต้องแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้ง และการกักเก็บน้ำในพื้นที่ ซึ่งปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขเป็นลำดับแรก